

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 42/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2010

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hải về kiểm điểm tình hình triển khai các công trình để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Ngày 25 tháng 5 năm 2010, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải đã chủ trì hội nghị nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai các công trình để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Cùng dự hội nghị có đại diện các nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn giám sát và đơn vị tư vấn thiết kế. Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tiến bộ thực hiện công trình Nhà khách số 2 và công trình Cải tạo, nâng cấp Hội trường 500 chỗ và ý kiến của đại hội đại biểu tham dự hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải kết luận như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho Văn phòng UBND tỉnh điều chỉnh dự án; do có khó khăn về vốn nên cần cân nhắc, xem xét điều chỉnh một cách hợp lý, đảm bảo hài hoà giữa sử dụng trước mắt cũng như lâu dài. Cụ thể như sau:

- Công trình Nhà khách số 2: Đồng ý cho bổ sung khối lượng do bản vẽ thiết kế thiếu hoặc do chủ đầu tư yêu cầu bổ sung. Về hệ thống điều hoà: Cần xem xét, lựa chọn chủng loại phù hợp với quy định và đáp ứng được tiến độ thi công công trình.

- Công trình Cải tạo, nâng cấp Hội trường 500 chỗ: Đồng ý bổ sung những công việc do yêu cầu thực tế bắt buộc phải thực hiện (hồ sơ thiết kế không thể hiện rõ), công việc do thiết kế tính thiếu và công việc do chủ đầu tư yêu cầu: đồng ý cho bổ sung hạng

mục sân vườn, đảm bảo hài hoà với cảnh quan chung và hài hoà với sân vườn Nhà khách số 2;

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu xây dựng lắp, nhà thầu tư vấn giám sát và đơn vị thiết kế rà soát và lượng hóa các khối lượng sẽ phát sinh; thực hiện việc điều chỉnh dự án trong tháng 5 năm 2010; khẩn trương lập tiến độ tổng thể Công trình Cải tạo, nâng cấp Hội trường 500 chỗ làm căn cứ cho các bên thực hiện thi công và giám sát tiến độ thực hiện; thực hiện các thủ tục về xây dựng cơ bản một cách chặt chẽ, đúng luật, kịp thời và không để xảy ra sai sót.

3. Về nguồn vốn đầu tư và giải ngân.

UBND tỉnh sẽ bố trí đủ nguồn lực để Văn phòng UBND tỉnh thực hiện dự án. Chủ đầu tư căn cứ khối lượng hoàn thành của nhà thầu, thực hiện giải ngân theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Thu Hương (Đã ký)